

**HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU  
THỦY SẢN VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----- oOo -----

**Số: 46 /CV-VASEP**

*V/v Hoa Kỳ thông báo mức thuế nhập khẩu đối  
ứng tới 46% đối với hàng hóa NK từ Việt Nam –  
tác động tiêu cực tới ngành thủy sản và đề xuất-  
kiến nghị của VASEP*

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025*

**Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính**

- Đồng kính gửi:**
- **Ông Bùi Thanh Sơn - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao**
  - **Ông Đỗ Đức Duy - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường**
  - **Ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính**
  - **Ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương**

Rạng sáng ngày 03/4/2025 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 nền kinh tế, trong đó **Việt Nam** thuộc nhóm các nước chịu mức thuế cao nhất, lên tới **46%**. Mức thuế này chắc chắn ảnh hưởng nặng nề đến nhiều ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, trong đó đặc biệt ngành thủy sản.

Với kim ngạch XK thủy sản hàng năm khoảng **2 tỷ USD** sang Hoa Kỳ, chiếm 1/5 giá trị XK thủy sản của Việt Nam, thị trường này đang không chỉ giữ thị phần số 1 mà còn có tính định hướng cao đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Hoa Kỳ là thị trường lớn, truyền thống và có tính dẫn dắt đối với thủy sản thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong đó, **70%** các sản phẩm xuất khẩu là thủy sản nuôi trồng (tôm, cá tra, nhuyễn thể, cá nước ngọt khác) đang gắn với sinh kế của hàng trăm nghìn nông dân tại các địa phương. Tương tự, **30%** sản phẩm xuất khẩu là từ hải sản khai thác - là sinh kế, nguồn sống của hàng trăm ngàn ngư dân Việt Nam. Hoa Kỳ đang là thị trường NK số 1 của tôm, cá ngừ, thị trường số 2 của cá tra Việt Nam.

Hiện nay có hơn **400 DN Việt Nam** đang xuất khẩu và có kế hoạch xuất thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ với những đơn hàng lớn, giá trị cao. Trong bối cảnh cạnh tranh cao và thuế chống bán phá giá, phương thức vận chuyển hàng thủy sản chủ yếu là **DDP** (giao hàng tận kho) khi XK sang Mỹ, nghĩa là DN Việt Nam phải trả toàn bộ chi phí (vận chuyển, bảo hiểm, thuế) trước khi giao hàng và chờ thanh toán từ đối tác Mỹ. Do vậy, mức thuế mới khiến cho DN thủy sản Việt Nam hoang mang lo ngại về khả năng mất thị trường lớn này và cả những thiệt hại to lớn với nhiều lô hàng đang trên đường vận chuyển tới Mỹ có thể bị áp mức thuế cao **46%**.

Theo thống kê nhanh, sơ bộ và chưa đầy đủ của Hiệp hội VASEP trong buổi sáng ngày 03/04 ngay khi có thông tin Mỹ áp mức thuế cao **46%**, hiện có khoảng **37.500 tấn** thủy sản

các loại đang trên đường vận chuyển tới Mỹ, và khoảng **31.500 tấn** hàng đang dự kiến XK trong tháng 4-5/2025, với nhiều đơn hàng đã được ký kết cho năm 2025 khoảng **38.500 tấn**. Đây là những con số sơ bộ vô cùng lớn với ngành thủy sản, không chỉ là tài sản của bà con nông-ngư dân và DN Việt Nam làm ra mà điều quan trọng hơn là sinh kế và những đầu tư, kế hoạch sản xuất đã chuẩn bị để cung ứng cho thị trường Mỹ bị đe dọa.

Theo thông báo rạng sáng 03/4/2025, thì:

+ Mỹ áp mức thuế bổ sung **10%** cho hàng hóa nhập khẩu có ngày xếp hàng lên tàu (load onto vessels) hoặc rút hàng khỏi kho ngoại quan đưa vào tiêu thụ nội địa từ sau ngày 05/4/2025 đến trước ngày 09/4/2025. **Ngoại trừ:** hàng hóa đã được xếp lên tàu tại cảng xuất hàng và đang trong quá trình vận chuyển (trên phương thức vận chuyển cuối cùng) trước 12:01 ngày 05/4/2025, và nhập khẩu để tiêu thụ sau thời điểm này, sẽ không chịu thuế suất bổ sung này;

+ Áp thuế **46%** cho hàng hóa nhập khẩu có ngày xếp hàng lên tàu (load onto vessels) hoặc rút hàng khỏi kho ngoại quan đưa vào tiêu thụ nội địa từ sau ngày 09/4/2025. **Ngoại trừ:** hàng hóa đã được xếp lên tàu tại cảng xuất hàng và đang trong quá trình vận chuyển (trên phương thức vận chuyển cuối cùng) trước 12:01 ngày 09/4/2025, và nhập khẩu sau thời điểm này, sẽ không chịu mức thuế suất đối ứng này.

Sự không rõ ràng trong chính sách hiện tại dẫn đến các khả năng, nếu Hải quan Mỹ tính thuế dựa trên ngày hàng cập cảng (**sau 09/4/2025**), các lô hàng đang vận chuyển sẽ chịu mức thuế **46%**. Điều này gây thiệt hại lớn vì DN đã ký hợp đồng theo phương thức DDP (trả thuế và giao hàng cho khách hàng tại Mỹ) với giá dựa trên mức thuế hiện tại (thường 0% hoặc 5,5-7% do thuế chống bán phá giá).

**Ví dụ:** Một lô tôm 500.000 USD, trước đây chịu thuế 5% (25.000 USD), giờ có thể chịu thuế 46% (230.000 USD), tăng thêm 205.000 USD chi phí quá lớn & không lường trước.

Với mức thuế **46%**, cao hơn nhiều so với mức thuế áp cho các quốc gia XK cạnh tranh, thủy sản Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất thị trường quan trọng nhất này, mất khả năng cạnh tranh trên thị trường Mỹ vì các nước XK thủy sản khác đều có mức thuế thấp hơn nhiều so với Việt Nam (Ấn Độ: **26%**, Ecuador **10%**, Indonesia **32%**, Thái Lan **36%**...)

Trước tình thế khẩn cấp này, Hiệp hội VASEP xin báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Quý Bộ có phương án đàm phán với Chính phủ Mỹ sớm nhất để giúp ngành thủy sản một số nội dung quan trọng sau:

1. Xác định thống nhất mốc thời gian áp dụng mức thuế nhập khẩu mới với Chính phủ Mỹ và đề nghị Chính phủ Mỹ thông báo cho cơ quan Hải quan Mỹ áp dụng mốc thời gian "load onto vessels" là ngày xuất khẩu được xác định trên vận đơn B/L".
2. Đàm phán **điều chỉnh giảm mức thuế xuống mức phù hợp nhất** - dựa trên thực tế là: *i*) Việt Nam không thao túng tiền tệ (theo báo cáo Bộ Tài chính Mỹ gần nhất), *ii*) Thặng dư thương mại là kết quả của chuỗi cung ứng toàn cầu mà trong đó có nhiều sản phẩm, nhãn hàng có sự tham gia của một số DN Mỹ, và *iii*) Nông thủy sản là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân nên đề nghị Chính phủ Mỹ xem xét mức thuế

phù hợp với thu nhập của người tiêu dùng Hoa Kỳ, iii) trong chuỗi cung ứng của ngành nuôi trồng thủy sản, Việt Nam đang và sẽ tiếp tục nhập khẩu hàng ngàn tấn khô đầu tương từ Mỹ với mức thuế nhập khẩu hiện nay là 0%.

Theo đó, đàm phán với Chính phủ Mỹ không áp mức 46% lên tất cả các mặt hàng, cần tách riêng mức thuế áp dụng cho từng mặt hàng theo danh mục hàng hoá xuất khẩu sang Mỹ với mức thuế tương ứng. Chính phủ Việt Nam xem xét chủ động giảm thuế nhập khẩu về 0% cho hàng hoá là thủy sản được nhập khẩu từ Mỹ - trong đó: đặc biệt chú ý tới các sản phẩm chủ lực như tôm, cá ngừ, ... vì thực tế nhập khẩu thủy sản của Việt Nam từ Mỹ là không đáng kể & thậm chí gần như không có (ví dụ: cá ngừ). Việc này để có cơ sở đàm phán và đề nghị phía Mỹ áp dụng mức thuế nhập khẩu đối ứng là 0% tương tự phía Việt Nam áp dụng cho Mỹ.

Hiệp hội VASEP và cộng đồng các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trân trọng báo cáo và tha thiết đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng xem xét giải quyết, Hiệp hội sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng Chính phủ và các Quý Bộ triển khai các hoạt động thực hiện cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất cho Việt Nam.

Mọi thông tin liên hệ với VASEP qua đầu mối: **Bà Lê Hằng** – P. Tổng Thư ký, Giám đốc truyền thông, Số điện thoại: 0982 195 872; Email: lehang@vasep.com.vn

Trân trọng cảm ơn và kính chào./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BCH & BKT HH;
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VP HH.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI**  
**TỔNG THƯ KÝ**  
  
**Nguyễn Hoài Nam**